





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สวพ.91, INN, thebangkokinsight, voicetv)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายฯ เผยความสำเร็จนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่จากเฟส 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องขยายผลเฟส 2 เป็น 8 จังหวัด ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่รัฐบาลภูมิใจ ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้ปชช.ได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 100% ด้วยนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ พร้อมเน้นย้ำเป็นการพัฒนาบริการด้าน สร.ที่สำคัญที่สุดในรอบ 23 ปี และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะขยายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p>ดิจิทัลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ thereporter)</p> <p>- นายประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า สปสช.ใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC รองรับข้อมูลบัตรทอง 30 บาท เพื่อผู้มีสิทธิ์กว่า 46 ล้านคนได้รับการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง ในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบทั่วประเทศ เน้นการพิสูจน์ตัวตนก่อนรับบริการและการเบิกจ่ายเป็นระบบหลัก รวมถึงเตรียมใช้ Big data เพื่อการกำหนดนโยบายดูแลสังคมสูงอายุ ที่เพิ่มความแม่นยำตรงเป้าหมาย และสอดคล้องสภาพความเป็นจริงปัจจุบันของสังคมไทยมากที่สุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, sondhitalk, inn, newtv, hfocus, ch8, acnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิด “โครงการพหุหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จ.ปัตตานี โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ผวจ.ปัตตานี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี โดยมีประชาชนชาวปัตตานีกว่า 2,000 คน เข้ารับบริการตรวจรักษาในโครงการพหุหมอไปหาประชาชนฯ ที่สร.จัดแพทย์เฉพาะทางไปให้บริการถึง 21 คลินิก ณ รร.สายบุรี “แจ้งประชาคาร” และ รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด โดยมีการคัดกรองความผิดปกติบนใบหน้าและมือ ช่วยผู้ป่วยเด็กเข้าถึงการผ่าตัดภาพรวมออกหน่วยแพทย์ไปแล้ว 41 ครั้ง ประชาชนเข้าถึงบริการเกือบ 1.6 แสนราย คัดกรองมะเร็งก่อนป่วยมากกว่า 8,000 ราย</p>	
<p>Money Safety MOPH+</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, acnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งในส่วนของ สร. ได้รับนโยบายมาขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหนี้สินของบุคลากร เดินหน้าช่วยปลดหนี้เสีย-หนี้นอกระบบ เพิ่มความสุขให้กับบุคลากร เผยแผนงาน Money Safety MOPH+ ช่วยปิดหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้เสีย (NPL) ของบุคลากรแล้ว ร้อยละ 16 การขอสินเชื่อได้รับอนุมัติแล้วร้อยละ 10 วงเงิน 119 ล้านบาท การดำเนินงานระยะถัดไป มีแผนติดตามการแก้หนี้เสียของบุคลากรสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด เพื่อลดจำนวนหนี้เสียให้เป็นศูนย์ รวมทั้งขับเคลื่อนเรื่องวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน ไม่เป็นหนี้เพิ่ม ตามเป้าหมายของนโยบายที่ต้องการทำให้บุคลากรสาธารณสุขหมดภาระ หมดข้อกังวล จะได้มีความสุข มีสภาพจิตใจที่พร้อมให้บริการประชาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดูแลสุขภาพผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, topnews, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thebetter, hfocuse, fm91bkk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวแล้ว 3,027 คน โรงพยาบาลแม่สอดรับผู้บาดเจ็บเข้ารับรักษาอีก 32 ราย มีอาการรุนแรงสีแดง 8 ราย หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดทีมดูแลคัดกรองเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ปฐมพยาบาล และตรวจสุขภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ เตรียมแผนด้านบุคลากร ยาและเวชภัณฑ์พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.รเมศ ว่องวิโรจน์ ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เผยไม่ได้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” ทำไม่ได้ ส่วนของรพ.ทำได้ในลักษณะ “แผนฉุกเฉิน” เพื่อระดมบุคลากร ทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แต่ขณะนี้ยกเลิกแผนแล้ว เนื่องจากคำว่าแผนฉุกเฉิน กำหนดขึ้นเพื่อระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รถฉุกเฉิน เป็นแผนรับมือคล้ายอุบัติเหตุหมู่ ภัยพิบัติหมู่ ซึ่งไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน เมื่อรักษาแล้วเสร็จก็ยกเลิกแผน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ต้องประกาศอีก ก็ต้องดูตามสถานการณ์ หลังมีกระแสข่าวออกมาว่า ทาง รพ.แม่สอดประกาศแผนฉุกเฉินระดับ 5 สูงสุด จนบางที่เข้าใจผิดว่า เป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่ ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เตรียมเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป รพ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูว่า สามารถสั่งการหรือดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรต่อไป โดยกำหนดการเดินทางเข้า ในวันที่ 22 เม.ย.67</p>	
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., hfocuse, linetoday)</p> <p>- นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การมีกฎหมายควบคุมกิจกรรมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 1.เนื้อหาและปริมาณกิจกรรมการตลาด ควบคุมการตลาดทางตรงและทางอ้อมในสื่อทุกช่องทาง 2.ควบคุมกิจกรรมการให้ทุนอุปถัมภ์ (sponsorship activities) ที่ส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่มีเยาวชนเป็นผู้เข้าร่วม 3.ควบคุมเทคนิคการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ปกป้องสุขภาพ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	
<p>ป่วยโควิด-19เพิ่มหลังวันสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, amarin, tnn, mcot, thaipbs, hfocuse, ch3)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิตติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14-20 เม.ย. 67 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,004 ราย เฉลี่ย 143 รายต่อวัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ โดยพบผู้ป่วยมากขึ้นในพื้นที่กทม. ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง และมีผู้ป่วยอาการรุนแรงปอดอักเสบ 292 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 101 ราย และเสียชีวิต 3 ศพ โดยผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นกลุ่ม 608 คาศาเหตุทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการเหมือนไข้หวัด ทำให้ไม่ระวัง ป้องกันตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนสายพันธุ์ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์รุ่นลูกของโอไมครอน มีลักษณะอาการคล้ายหวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก และยังไม่พบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ขอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด</p>	
<p>สารพิษแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, prd., thaipbs, linetoday)</p> <p>- นพ.สุรวิทย์ ศักดานภาพ นพ.สจจ.สมุทรสาคร นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในซอยกองพันพล หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมให้บริการตรวจหาสารแคดเมียมในปัสสาวะฟรี นอกจากนี้ ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการรับสารแคดเมียม หลังตรวจพบค่าสูงเกินเกณฑ์ค่ากลางที่กำหนด 5 คน จากรอบแรกที่ตรวจไปทั้งหมด 33 คน ซึ่งทุกรายอาการยังปกติ ได้ส่งตัวตรวจวินิจฉัยที่ รพ.สมุทรสาคร โดยละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผ่อนคลายความกังวลใจได้ ยืนยันมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา จะช่วยป้องกันและดูแลความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิษเล่นปาร์ตี้โหมป่วย65คนเด็กติดไวรัสโรต้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ch7, amarin, sanook, kapook, ch3plus, brighttv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรณีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จัดสงกรานต์ปาร์ตี้โหมอุโมงค์น้ำ ต่อมาพบว่ามีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทยอยป่วย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ บางคนก็มีผื่นขึ้นตามตัว ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกว่า 65 คน จากการตรวจอุจจาระพบติดเชื้อไวรัสโรต้า ซึ่งมีความเป็นไปได้จะมาจากน้ำที่นำใช้เล่นสงกรานต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม</p> <p>ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคท้องร่วงเป็นกลุ่มก้อน หลังเล่นปาร์ตี้โหมในกิจกรรมสงกรานต์ที่จ.สุพรรณบุรี สันนิษฐานว่า เป็นการติดเชื้อไวรัสโรต้า ที่อาจจะปนมากับอาหารและน้ำดื่ม ทำให้เกิดท้องร่วงเฉียบพลันได้ โดยหากมีอาการไม่มาก อาจจะคลื่นไส้ อาเจียนเล็กน้อย สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยการให้ดื่มน้ำผสมเกลือแร่มาก ๆ และดื่อกาแฟ แต่หากอาการรุนแรงมากขึ้น สัญญาณเตือนภัย คือมีไข้ อาเจียนมากไม่หยุด ถ่ายหนัก ไม่หยุด ต้องรีบพบแพทย์ ยิ่งหากพบว่า เด็กมีอาการซึมลง ไม่มีแรง มือเท้าเย็น ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่ต้องรีบพบแพทย์ อีกอาการหนึ่งคือ การสูญเสียน้ำมากจากการอาเจียน หรือขับถ่ายบ่อย จะส่งผลทำให้ปัสสาวะออกน้อย หากเด็กมีปัสสาวะน้อย สีเข้มจัด หรือไม่ปัสสาวะเลยในช่วง 6 ชั่วโมง แปลว่า มีการสูญเสียน้ำมากเกินไป ต้องรีบพบแพทย์</p> <p>นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.สจจ.สุพรรณบุรี ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และทีมแพทย์ เข้าเยี่ยมเด็ก ๆ ที่นอนรักษาตัวอยู่ที่อาคารผู้ป่วยตึกเด็ก โดยมีผู้ปกครองนั่งเฝ้าดูอาการลูก ๆ หลาน ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กบางคนยังอยู่ในอาการซึม ไข้ขึ้น ถ่ายท้อง ท้องเสีย และมีผื่นขึ้นตามตัว บางรายแพทย์ได้ให้น้ำเกลือ และรักษาตามอาการ สำหรับเด็กไปเล่นน้ำในสถานที่ดังกล่าว ให้เฝ้าสังเกตอาการ ถ้าท้องเสีย อาเจียน มีไข้สูง ให้รีบเช็ดตัว ทานเกลือแร่ และหากไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที</p> <p>นายอานนท์ รักผล ประธานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี เผย ช่วงวันที่ 13-14 ทางศูนย์ฯได้ใช้น้ำของ ปก.จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากนั้นน้ำไม่พอจึงได้นำน้ำในคลองสวนกล้วยมาใช้ด้วย ซึ่งทางสาธารณสุขได้มาตรวจสอบเบื้องต้นถึงสาเหตุ น่าจะเกิดจากอุโมงค์น้ำที่ใช้น้ำประปาวัดผสมกับน้ำในคลองสวนกล้วย ต้องขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ปีหน้าจะเจาะบ่อบาดาลสำหรับนำมาใช้เล่นน้ำแทน</p> <p>ล่าสุด ผู้จัดงาน ได้ออกมาประกาศ ผ่านทางเพจศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย ว่า "เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายยุติปาร์ตี้โหมสวนกล้วย ขอขอบคุณเจ้าภาพเครื่องทำโหม และน้ำยาทำโหมให้ สวนกล้วยจัดเพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชน เล่นสงกรานต์แบบปลอดภัย และจะเป็นปาร์ตี้โหม ที่เล่นยาวนานที่สุด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล สงกรานต์มรดกโลก แต่ไม่สามารถจัดต่อไปได้ ทั้ง ๆ ที่ สาธารณสุขก็ให้จัดโหมได้ ยอมแพ้สื่อ ปีหน้าก็บ้านใครบ้านมัน คงไม่มีงานฟรี ๆ แบบนี้ คนหนุ่มมากมาเล่นน้ำ เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครนำพาหะมา ผู้ปกครองต้องดูแลเด็ก ๆ ที่สำคัญเด็กเล็กไม่ควรเอามาเล่น ส่วนเด็ก ๆ ที่ป่วย ขอให้ปลอดภัยทุก ๆ ท่าน" หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีผู้ปกครองเด็กและชาวนेतเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก</p> <p>นางศศิวิมล อายุ 29 ปี หนึ่งในผู้ปกครอง เล่าว่า ตนพาลูกสาวอายุ 9 ขวบ และลูกชายฝาแฝดอายุ 1 ขวบ ไปเล่นสงกรานต์ที่สวนกล้วย จนตอนเช้า ลูก ๆ มีอาการอาเจียน ซึม ท้องเสีย จึงรีบพาเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล และแพทย์ให้แอดมิทดูอาการ ล่าสุดแผลฟกกลับบ้านได้ ส่วนแผลน้องยังอยู่โรงพยาบาล ส่วนที่ เพจศูนย์อนุรักษ์สวนกล้วย ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น มองว่า อยากให้ผู้จัดงานยอมรับและขอโทษมากกว่าออกมาตอบโต้ เพราะไม่ได้ต้องการให้มาเหยียวยาวอะไร</p>	
<p>เตือนห้ามซื้อกินยาลีเคียวไฮตามตลาดนัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)</p> <p>- นายมนโรมภ์ สินธพอาชากุล เกษัตริ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. เชียงใหม่ เตือนห้ามซื้อขนมยาลีเคียวไฮ ที่วางขายตามตลาดนัด ไม่มี อย.ใช้ถุงมือยางห่อหุ้มยาลีเคียว เสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก และยังห้ามซื้อยาจุดกันยุง จากจีน มาใช้ อาจมีสารต้องห้าม</p>	
<p>บัตรทองขยายบริการ "หมอออนไลน์"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรทอง ว่า ผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่อยู่ใน กทม.และปริมณฑล ไม่ว่าจะพำนักถาวร หรือเดินทางมาทำธุระเพียงชั่วคราว หากเกิดอาการเจ็บป่วย สามารถใช้สิทธิได้ ผ่าน 4 แอปพลิเคชันนี้ 1.แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม 2.แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิค) โดยคลินิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม 3.แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยซีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม 4.โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) โดยเดอะโททอลเล่คลินิก</p>	
<p>สปสช. จับมือ ม.มหิดล ใช้ 'ข้อมูลเบิกจ่ายบัตรทอง' เพื่อการวิจัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไท thecoverage hfocus)</p> <p>- สปสช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนำข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทางด้านนโยบายหลายๆ อย่าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ปกติ สปสช. ใช้ในการเบิกจ่าย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเบิกจ่ายแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางวิชาการได้ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในการนำมาวิเคราะห์หรือทำวิจัย แล้วให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นำไปสู่การพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยต่อไป</p>	
<p>ศูนย์จรรยาบรรณสุช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ รายงานพิเศษ</p> <p>-จากข้อมูลโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประจำปี 2567 ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จ.นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา เผย WHO รายงานพบโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ระหว่างสัตว์และคน ประมาณร้อยละ 80 อนาคตจะเป็นปัญหาต่อวงการสาธารณสุขของไทย หากไม่ป้องกันโรคอย่างถูกหลักวิธี ซึ่ง จ.นครราชสีมา มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเป็นลำดับ 3 ของไทย มีประชากรสุนัขกว่า 14,500 ตัว เป็นสุนัขจรจัดร้อยละ 10 หรือมากกว่า 1,400 ตัว และมีโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ลอบขายกัญชาให้เด็กวัย 14 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch 3 plus</p> <p>-นายคุณเศรษฐ เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สสอ.กระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชา บริเวณถ.กระนวน น้ำพอง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พบพฤติกรรมจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่อ.กระนวน โดยยึดช่อดอกกัญชาที่พันไว้เป็นมวนบรรจุในซองพลาสติกใสเป็นของกลาง และตั้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542 และ ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546</p>	
<p>โก๋ทอดห่อกระดาษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, kaoja,tnews)</p> <p>-จากกรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่คลิปร้านขายโก๋ทอดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการนำโก๋ที่ปรุงรสไปในถุงกระดาษ แล้วนำไปทอดในน้ำมันเดือดๆ จนโก๋สุก หรือเรียกว่า กระดาษห่อโก๋ทอด ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ เตือนอันตราย อาจมีสารพิษตกค้าง เกิดโทษต่อร่างกายในระยะยาว ถ้ากระดาษที่ใช้ไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter, sondhitalk)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผย อาหารรสจัด หวาน เย็น และแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผื่นคัน SLE เป็นข้อมูลเท็จ อาหารรสจัด หวาน เย็น และแอลกอฮอล์ กรณีที่เกิดผื่นคันขึ้นนั้น ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่แสดงว่า เป็นการกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบของผื่นคัน SLE หากมีอาการผื่นคันเกิดขึ้นควรพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ</p>	